

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ระลอกสองพุ่ง มีผู้ติดเชื้อหลักแสน

กุมภาพันธ์ 10, 2010

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ภายหลังการประชุมวอร์รูม เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดเริ่มเข้าใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ระลอกที่ 1 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณสัปดาห์ละ 1 แสนคน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ป่วยเล็กน้อยไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่บางคนป่วยหนักต้องเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2553 มีผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคไข้หวัดใหญ่เข้ารับการรักษาพยาบาลมากขึ้นต่อเนื่องพบมีผู้ป่วยใหม่ 457 ราย และเสียชีวิต 3 ราย คือ เด็กชายอายุ 7 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี และผู้หญิงอายุ 27 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง โรคหัวใจ พิกัดทางสมอง โรคหอบหืด ซึ่งเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีผู้ป่วย 369 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

นพ.ศิริวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับสัปดาห์นี้มีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แผนกผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ป่วยนอก จาก 33 อำเภอ ใน 23 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ชุมพร เชียงราย ดาก นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร แพร่ ภูเก็ต ลำปาง สตูล สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี และมีการระบาดเป็นกลุ่ม 10 กรณีใน 7 จังหวัดได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร สระบุรี นครปฐม ระบาดเป็นกลุ่มในโรงเรียน จังหวัดละ 1 กรณี ส่วนจังหวัดเชียงใหม่และลำปางมีการระบาดในโรงเรียน 2 กรณี และกรุงเทพมหานครมีการระบาดเป็นกลุ่มในโรงเรียน 1 กรณี และในสถานที่ทำงาน 1 กรณี ซึ่งการระบาดดังกล่าวในสัปดาห์นี้น่าเป็นห่วงมาก ถือได้ว่าเป็นการระบาดระลอกที่ 2 ประชาชนและโรงเรียน ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์การระบาดในระลอกที่ 2 นี้

“ในระลอก 2 นี้เรามีเครื่องมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2 อย่างคือ การป้องกันตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป และวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยง การป้องกันตนเองทำโดยล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัด ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเมื่อเป็นหวัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น รวมทั้งหยุดงาน หยุดเรียน หยุดทำกิจกรรม พักผ่อนอยู่บ้านเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ และหากพักแล้ว 2 วัน อาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาล” นพ.ศิริวัฒน์ กล่าว

ที่มา: ผู้สื่อข่าว ISNHOTNEWS 10 กุมภาพันธ์ 2553